

สรุปผลการประชุม
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ครั้งที่ ๒๓
วันศุกร์ ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓

ในการประชุมวันนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาหลักการที่สมควรบัญญัติไว้ใน “หมวดว่าด้วยองค์กรอิสระ” ต่อจากการประชุมครั้งก่อน สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. เห็นควรยังคงกำหนดให้อำนาจแก่คณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ได้ในหน่วยเลือกตั้งใดหรือในทุกหน่วยเลือกตั้ง หากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม โดยคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นที่สุด สำหรับการดำเนินการสืบสวนและไต่สวนเพื่อสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่นั้น เห็นควรกำหนดกรอบระยะเวลาให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับจากวันเลือกตั้งเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎร

๒. สำหรับในประเด็นการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้ที่กระทำการ หรือดเว้นกระทำการ ใช้หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำการอันมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เห็นควรกำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจสั่งการได้เองดังเช่นที่ผ่านมา แต่ให้ต้องยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อพิจารณาวินิจฉัย และเมื่อศาลฎีกาได้รับคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาซึ่งถูกยื่นคำร้องนั้นจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าศาลฎีกาจะได้มีคำสั่งยกคำร้องหรือวินิจฉัย โดยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในเขตเลือกตั้งนั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งมิให้นำบุคคลดังกล่าวเข้าในจำนวนรวมของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเมื่อศาลฎีกาได้มีคำสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผู้ใดแล้ว

๓. กรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการออกเสียงประชามติมิได้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย เห็นควรกำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจไต่สวนและสั่งให้มีการดำเนินการออกเสียงประชามติใหม่ในหน่วยออกเสียงใดหรือทุกหน่วย

๔. กรณีการจับกุม คမ်းขัง หรือมีหมายเรียกกรรมการการเลือกตั้งไปสอบสวนในระหว่างที่ประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา หรือประกาศให้มีการออกเสียงประชามติ มีผลใช้บังคับนั้น เห็นควรให้สามารถจับกุมได้ในขณะกระทำความผิดซึ่งหน้าหรือต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้งเท่านั้น และกำหนดให้เป็นอำนาจของประธานกรรมการการเลือกตั้งที่จะสั่งให้ปล่อยตัวกรรมการการเลือกตั้งที่ถูกจับกุมหรือคุมขังได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ถูกจับกุมหรือคุมขังนั้น เห็นควรกำหนดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งเท่าที่มีอยู่เป็นผู้ใช้อำนาจดังกล่าวแทน

๕. เห็นควรกำหนดกลไกในการการควบคุมการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความคล่องตัว โดยกำหนดให้กรรมการการเลือกตั้งที่พบเห็นการกระทำที่เห็นว่าจะเป็นที่เหตุให้การเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม มีอำนาจสั่งการลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งหรืองดออกเสียงในหน่วยออกเสียงนั้นเพื่อดำเนินการให้มีการลงคะแนนใหม่ได้

๖. ในการพิจารณาเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการกำหนดบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบกับได้พิจารณาหลักการที่จะให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมาจากการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาตามร่างรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับกรรมการขององค์กรอิสระอื่นตามรัฐธรรมนูญและประเด็นเกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินแล้ว เห็นควรให้รอการพิจารณาในขั้นนี้ไว้ก่อน

นางสาวดวงจิตร์ ก่อเจริญวัฒน์
วิทยากรเชี่ยวชาญ
ผู้สรุปผลการประชุม

นายธนวัฒน์ สังข์ทอง
เลขานุการกรรมการ คนที่สอง
ผู้ตรวจทาน